



## คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๘๔๐/๒๕๕๒

### เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้แต่งตั้งรองอธิการบดี จำนวน ๗ ฝ่าย นั้น ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ดังนี้

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป การพัสดุ การเบิกจ่ายงบประมาณ การบริหาร/พัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ สั่งจ้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินในวงเงินแต่ละครั้ง ไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท การวางแผนจัดการด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน ดันทุนการบริหารงาน การหารายได้ การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ กำกับดูแล ส่วนสารบรรณและนิติการ ส่วนพัสดุ ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนการเจ้าหน้าที่ และหน่วยประสานงาน มทส. กทม.

๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิ้มปิจำนงค์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ หลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ งานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การจัดทำแผนการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย ประสานงานด้านวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์บริการการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กิจการนานาชาติ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่วนส่งเสริมวิชาการ สถานพัฒนาคณาจารย์ และงานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไช้มุกด์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ งานงบประมาณ การวิจัยสถาบัน การจัดทำแผนระยะยาว แผนปฏิบัติการประจำปี การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร กำกับดูแล ส่วนแผนงาน และสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

4. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามนโยบายเรื่องวิสาหกิจ การร่วมลงทุนกับภาคเอกชน การระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพพื้นฐาน แนะนำการแก้ปัญหาการพัฒนาทางด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ไฟฟ้า น้ำประปา กำกับดูแล ส่วนอาคารสถานที่

5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัมทิมา ศิริจิระชัย) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับ งานกิจการนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ส่งเสริมการกีฬา งานหอพักนักศึกษา บัณฑิตสัมพันธ์ กำกับดูแล ส่วนกิจการนักศึกษา และสถานกีฬาและสุขภาพ

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ งานมวลชนสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร งานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporative Social Responsibility) งานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง การประสานงานกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย งานและโครงการอื่นที่ไม่สอดคล้องกับงานที่ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายอื่นรับผิดชอบ และอธิการบดีได้มอบหมายให้รับผิดชอบ กำกับดูแล ส่วนประชาสัมพันธ์

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนสร) ทำหน้าที่สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานเลขานุการกิจของสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับฝ่ายบริหารและองค์กรภายในมหาวิทยาลัย ในกิจการเกี่ยวกับงานธุรการของสภามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแล สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การสั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามที่มอบหมายข้างต้น ให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้ทุกเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญ เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยหรือเรื่องที่จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อผู้รับมอบอำนาจได้สั่งหรือปฏิบัติการแทนอธิการบดีไปแล้ว หากเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญ ให้รายงานให้อธิการบดีทราบในโอกาสแรกที่กระทำได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. 2552

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี